

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท แยกเป็น

### รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	142,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	137,000 บาท
<p>ประมาณการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ . 2561 ที่จะใช้บังคับในปี พ.ศ.2563 ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เท่าเดิมหรือน้อยลงกว่าเดิม เพราะใน พื้นที่ประเมินแล้วเป็นบุคคลธรรมดา และแต่ละรายมีที่ดินเพื่อการ เกษตรกรรมไม่เกิน 50 ไร่ ซึ่งจะได้รับการยกเว้น และมีที่ดิน เพื่อบ้านพักอาศัยหลังแรกประเมินแล้วไม่เกิน 50 ไร่ ก็จะได้รับ การยกเว้น ซึ่งในพื้นที่มีที่ดินประมาณ 6,400 ไร่ จะเก็บภาษี ได้เฉพาะที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรมและที่ดินรกร้างว่างเปล่า</p>		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,500 บาท
<p>ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาด ว่าจะมีผู้ติดตั้งป้ายเพื่อการโฆษณา ในจำนวนเท่าเดิม ซึ่งใน ปัจจุบันมีผู้เสียภาษีป้ายจำนวน 20 ราย</p>		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
<p>ประมาณการรายรับประเภทนี้เนื่องจากการประกาศใช้ผังเมือง รวมจังหวัดชัยนาท ทำให้ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร มีผลบังคับใช้ ตั้ง นั้นการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร ต้องขออนุญาตหรือแจ้ง ต่อท้องถิ่น โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยประมาณการมากกว่า รายรับจริงในปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตมากขึ้น</p>		

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับที่จัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา โดยมีครัวเรือนที่ได้จัดเก็บขยะจำนวน 650 ครัวเรือน ปริมาณขยะเฉลี่ยครัวเรือนละ/วันไม่เกิน 20 ลิตร จัดเก็บในอัตราเดือนละ 20 บาท	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการมากกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าในปี 2563 จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น จะมีรายได้ประเภทค่าธรรมเนียมรับสมัครสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการมากกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีการแข่งขันราคากันสูง ราคาที่ประมูลได้จะต่ำกว่าราคากลางมาก ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานจ้างได้ จะทิ้งงาน และมีค่าปรับเกิดขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท ทำให้ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร มีผลบังคับใช้ ดังนั้นการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร ต้องขออนุญาตหรือแจ้งต่อท้องถิ่นมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่ในจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา		

<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
ดอกเบี้ยย	จำนวน	300,000 บาท
<p>ประมาณการมากกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีเงินฝากประเภทเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม และเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล มากขึ้น ทำให้ดอกเบี้ยยเพิ่มขึ้น และทางเทศบาลได้นำเงินทุนสำรองเงินสะสมเข้าฝากประจำ ทำให้มีรายได้จากดอกเบี้ยยเงินฝากเพิ่มขึ้น</p>		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>1,520,000 บาท</b>
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,520,000 บาท
<p>ประมาณการมากกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทศบาล จะปรับปรุงการบริหารกิจการประปาให้มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบมาตรน้ำ จะทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้น</p>		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>57,500 บาท</b>
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
<p>ประมาณการรายได้ประเภทนี้มากกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจำหน่ายพัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วที่ในปริมาณมากขึ้น</p>		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	12,000 บาท
<p>ประมาณการมากกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขายแบบสอบราคาหรือประกวดราคาตามระเบียบพัสดุในโครงการต่าง ๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีการขายเอกสาร</p>		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	500 บาท
<p>ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องในปริมาณใกล้เคียงกัน</p>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
<p>ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีรายได้ประเภทนี้เท่าเดิม</p>		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,300,000 บาท
<p>ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์</p> <p>ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ประเภทนี้ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อบท.กำหนด โดยกรมการขนส่งทางบกจัดเก็บได้ในจังหวัดใด จะจัดสรรให้แก่ อบท. ภายในเขตจังหวัดนั้น โดยกำหนดสัดส่วนร้อยละ ๘๐ จัดสรรให้ อบจ. ร้อยละ ๒๐ จัดสรรให้แก่ เทศบาลและ อบต. โดยเทศบาลและ อบต. ก็จะแบ่งร้อยละ ๕๐ ตามจำนวนประชากร และอีกร้อยละ ๕๐ แบ่งเท่ากัน</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ</p> <p>ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. ในแต่ละปี กรมสรรพากรจัดสรรให้ในอัตรา ร้อยละ ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร หลังจากหักส่วนที่ต้องจ่ายคืนผู้เสียภาษีแล้ว โดยได้รับจัดสรรเป็นรายเดือน ๆ ละครั้ง</p>	จำนวน	9,500,000 บาท
<p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ</p> <p>ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม ตามประกาศคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด โดยได้รับจัดสรรเป็นรายเดือน</p>	จำนวน	2,300,000 บาท
<p>ภาษีธุรกิจเฉพาะ</p> <p>ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา โดยได้รับจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนประชากรของเทศบาลในเขตจังหวัด ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมา</p>	จำนวน	30,000 บาท

<p>ภาษีสรรพสามิต</p> <p>ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา โดยได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนของจำนวนประชากร ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โดยได้รับการจัดสรรเป็น</p>	จำนวน	4,500,000 บาท
<p>ค่าภาคหลวงแร่</p> <p>ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา โดยได้รับจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ตามอัตราส่วนจำนวนราษฎร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ในวันสิ้นปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม</p> <p>ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา โดยได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของค่าภาคหลวงแร่นับตามอัตราส่วนจำนวนราษฎร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน</p> <p>ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา โดยกรมที่ดินจัดเก็บในเขตท้องถิ่นใดเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น ซึ่งคาดว่าในปี 2563 จะมีการโอนและซื้อขายที่ดินในปริมาณใกล้เคียงในปีที่ผ่านมา</p>	จำนวน	470,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	18,500,000 บาท
<p>ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา โดยได้รับการอุดหนุนตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปี ซึ่งรายการที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล เช่น</p> <p>๑) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน</p> <p>๒) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)</p> <p>๓) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)</p> <p>๔) เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม)</p> <p>๕) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน</p> <p>๖) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม)</p> <p>๗) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ</p> <p>๘) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>๙) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>๑๐) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์</p> <p>๑๑) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๑๒) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข</p>		